

Dương vật nổi mụn đỏ là bệnh gì

Phải biết dương vật nổi mụn đỏ là bệnh gì mới chữa dứt điểm được vì sẽ có hai biểu hiện là dương vật nổi mẩn đỏ ngứa và dương vật nổi mẩn đỏ không ngứa.

Dương vật nổi mụn đỏ thường là ở bao quy đầu, thân dương vật, vì ở vị trí nhạy cảm nên việc thực hiện chữa phải trị đúng bệnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả nhanh. Bác sĩ Vũ Hồng Lân sẽ tư vấn các triệu chứng để nhận biết dương vật nổi mụn đỏ là bệnh gì một cách chính xác. Như vậy bạn sẽ biết để chủ động đi khám, xét nghiệm chẩn đoán bệnh và thực hiện chữa trị bệnh đúng cách.

Dương vật nổi mụn đỏ là bệnh gì?

Dương vật nổi mụn đỏ là tình trạng cơ quan sinh dục của nam giới có biểu hiện bất thường ở đầu, thân dương vật xuất hiện nhiều mụn đỏ, mẩn đỏ gây ngứa hoặc không gây ngứa kéo dài, có thể thấy nóng rát thậm chí bị chảy máu.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho dương vật nổi mẩn đỏ như bệnh viêm da, bệnh xã hội lây truyền qua con đường quan hệ tình dục không an toàn, bệnh nam khoa,... Để biết dương vật nổi mụn đỏ là bệnh gì, hãy dựa vào triệu chứng bên ngoài da để nhận biết trước khi đi khám và làm xét nghiệm cụ thể:

Dương vật nổi mẩn đỏ ngứa

- **Viêm nhiễm nam khoa**

Các bệnh viêm nhiễm nam khoa hình thành là do nam giới không có thói quen vệ sinh cơ thể sạch sẽ hoặc đang mắc phải bệnh lý ở bao quy đầu gây tích tụ vi khuẩn và cặn bựa sinh dục ở dương vật.

Những bệnh viêm nhiễm nam khoa thường gặp ở nam giới bao gồm hẹp bao quy đầu, nghẹt bao quy đầu, dài bao quy đầu, viêm niệu đạo, viêm đường tiết niệu, viêm tinh hoàn,... gây ra triệu chứng dương vật nổi mẩn đỏ ngứa ngáy khó chịu.

Nếu như phát hiện bệnh viêm nhiễm nam khoa từ sớm, việc thực hiện điều trị sẽ đơn giản hơn rất nhiều và đảm bảo hiệu quả cao.

- **Bệnh mụn rộp sinh dục**

Mụn rộp sinh dục hay còn được gọi là herpes sinh dục, là căn bệnh do virus HSV xâm nhập vào cơ thể con người khi có quan hệ tình dục không lành mạnh.

Khi mắc phải [mụn rộp sinh dục](#), người bệnh sẽ cảm thấy dương vật nổi mẩn đỏ ngứa rất nhiều, từ đầu chạy dọc theo thân dương vật và các vị trí xung quanh đều có mẩn đỏ gây ngứa.

Các vết mụn đỏ do mụn rộp sinh dục thường có kích thước nhỏ và chứa dịch bên trong, rất dễ vỡ, khiến cho bề mặt da của người bệnh bị lở loét và dễ gây nhiễm trùng.

- **Bệnh giang mai**

Giang mai là căn bệnh hình thành do xoắn khuẩn có tên Treponema pallidum gây ra, làm cho dương vật nổi mẩn đỏ ngứa ngáy và gây ra viêm nhiễm trên bề mặt da của cơ thể.

[Bệnh giang mai](#) ủ bệnh trong một thời gian ngắn, chỉ khoảng từ 7 – 30 ngày nhưng sẽ tái phát nhiều lần dẫn đến người bệnh chủ quan mà không điều trị nhanh chóng làm nguy hiểm cho sức khỏe.

Bệnh giang mai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh, thậm chí xoắn khuẩn giang mai có thể tấn công đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể người bệnh.

- **Bệnh ghê**

Bệnh ghê xảy ra ở nam giới thường do ký sinh trùng hoặc nấm tấn công vào bề mặt da trên cơ thể. Khi mắc phải bệnh ghê, dương vật nổi mẩn đỏ ngứa ở phần quy đầu và kèm cảm giác đau khó chịu.

Tình trạng ngứa ngáy ở dương vật có thể khiến cho nam giới muốn gãi liên tục tại vị trí trên gây tổn thương bề mặt da và dẫn đến nhiễm trùng cơ quan sinh dục.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám dương vật nổi mụn đỏ và 10 hạng mục khám sức khỏe tổng quát chỉ còn **320.000 Đ** (~~980.000 Đ~~) và **được giảm thêm 30% chi phí chữa bệnh** khi liên hệ số [0365115116](tel:0365115116) hoặc [chat tư vấn nam khoa online miễn phí](#) và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ Vũ Hồng Lân phòng khám nam khoa Thái Hà tại đây.

Dương vật nổi mẩn đỏ không ngứa

- **Gai sinh dục**

Tình trạng dương vật nổi mẩn đỏ không ngứa và không gây ra đau đớn thì có thể là bệnh [gai sinh dục](#) đang xuất hiện ở cơ thể của nam giới. Đây chỉ là hiện tượng các tế bào gai ở cơ quan sinh dục bị phát triển quá mức.

Biểu hiện của gai sinh dục thường là các mụn nhỏ li ti không gây đau, không ngứa, khi chạm phải sẽ thấy hơi gợn người và gây mất thẩm mỹ cho dương vật.

Mọi người cần phân biệt chính xác bệnh gai sinh dục với mụn rộp sinh dục để tránh gây nhầm lẫn. Gai sinh dục chỉ là biểu hiện phát triển mụn đỏ lành tính; còn mụn rộp sinh dục sẽ gây đau ngứa, khó chịu cho người bệnh.

- **Sùi mào gà**

Bệnh sùi mào gà là căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm qua con đường quan hệ tình dục không an toàn do virus HPV gây ra. Đây là căn bệnh có tỷ lệ người nhiễm bệnh rất cao ở nước ta.

Virus gây [bệnh sùi mào gà](#) sau khi xâm nhập vào cơ thể thành công thường sẽ ủ bệnh trong một khoảng thời gian dài, từ 3 ngày – 9 tháng nên nhiều người sẽ khó nhận ra biểu hiện sùi mào gà trong thời gian đầu mắc bệnh.

Khi virus tác động lên hệ miễn dịch cơ thể người bệnh, một số triệu chứng về sùi mào gà sẽ bắt đầu xuất hiện, điển hình là các mụn sùi hơi cứng có hình giống hoa lơ hoặc mào gà.

Nếu như mầm bệnh hình thành ở cơ quan sinh dục nam giới, người bệnh sẽ thấy dương vật nổi mẩn đỏ không ngứa rất nhiều, thậm chí các mẩn đỏ phát triển thành mụn sùi mào gà thành từng đám lớn và to dần, chảy dịch có mùi hôi gây ra cản trở trong sinh hoạt hàng ngày.

Việc điều trị bệnh sùi mào gà chậm trễ có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe nam khoa, trong đó có ung thư dương vật.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám dương vật nổi mụn đỏ và 10 hạng mục khám sức khỏe tổng quát chỉ còn **320.000 Đ** (~~980.000 Đ~~) và **được giảm thêm 30% chi phí chữa bệnh** khi liên hệ số [0365115116](tel:0365115116) hoặc [chat tư vấn nam khoa online miễn phí](#) và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ Vũ Hồng Lân phòng khám nam khoa Thái Hà tại đây.

Cách chữa dương vật nổi mụn đỏ nổi mẩn đỏ

Tình trạng dương vật nổi mụn đỏ dù ngứa hay không đều có thể là cảnh báo nguy hiểm cho sức khỏe nam khoa. Theo bác sĩ Lê đang công tác tại [phòng khám nam khoa uy tín](#) ở 11 Thái Hà Đống Đa Hà Nội. Nếu như thấy hiện tượng nổi mụn đỏ ở dương vật vẫn lan rộng thêm, nam giới nên trao đổi với bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.

Dưới đây là một số phương pháp điều trị bệnh lý khiến dương vật nổi mẩn đỏ ngứa và không ngứa có hiệu quả cao đang được áp dụng tại phòng khám nam khoa Thái Hà:

Liệu pháp CRS chữa viêm nhiễm nam khoa

Với những bệnh nhân được chẩn đoán đang bị viêm nhiễm nam khoa như viêm niệu đạo, viêm đường tiết niệu, viêm bao quy đầu, viêm bàng quang, viêm tinh hoàn thì sẽ được can thiệp bằng liệu pháp CRS nhằm điều trị triệt để vi khuẩn gây bệnh.

Bên cạnh đó, liệu pháp CRS còn có tác dụng khử trùng, diệt khuẩn và thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể, giúp kích thích hệ miễn dịch người bệnh hoạt động hiệu quả để triệt tiêu toàn bộ vi khuẩn còn sót lại ở trong người.

Thực hiện cắt bao quy đầu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu

Cắt bao quy đầu là phương pháp được chỉ định điều trị cho những bệnh nhân đang bị hẹp, nghẹt, dài bao quy đầu. Đây là phương pháp đảm bảo có hiệu quả cao, an toàn với sức khỏe nam giới.

Nam giới đang gặp phải tình trạng dương vật nổi mẩn đỏ ngứa mà được chẩn đoán là mắc bệnh lý về bao quy đầu cần được thực hiện cắt bao quy đầu càng sớm càng tốt.

Thực hiện [phương pháp cắt bao quy đầu](#) theo kỹ thuật xâm lấn tối thiểu sẽ hạn chế những nhược điểm của phương pháp cắt bao quy đầu truyền thống, giúp cho nam giới khỏi bệnh nhanh chóng mà không gây ra chảy máu, không phải nằm viện lâu, hồi phục nhanh, đảm bảo thẩm mỹ cho dương vật với mức chi phí hợp lý.

Phương pháp quang động học ALA PDT chữa sùi mào gà

Phương pháp quang động học ALA PDT là phương pháp chữa sùi mào gà có hiệu quả cao, đảm bảo điều trị tình trạng mụn sùi mào gà triệt để, an toàn.

Với những người bệnh nhận thấy dương vật nổi mẩn đỏ ngứa, có nhiều mụn sùi xuất hiện giống như cái hoa lơ sẽ được can thiệp bằng phương pháp ALA PDT để giúp khỏi bệnh nhanh chóng.

Phương pháp hoạt động dựa trên kích thích các phản ứng quang động để kết hợp với tia huỳnh quang chiếu vào vị trí có mụn sùi mào gà nhằm diệt mụn sùi và virus HPV tận gốc, đảm bảo không bị tái phát bệnh trở lại.

Các mầm bệnh gây ra sùi mào gà sau khi được can thiệp bằng [phương pháp ALA PDT](#) đều sẽ tự rụng nhanh chóng do bị hoại tử, virus HPV hoạt động ẩn trong cơ thể người bệnh cũng bị triệt tiêu để không gây ra tổn thương cho nam giới.

Điều trị giang mai theo phương pháp miễn dịch cân bằng

Đối với những người bị dương vật nổi mẩn đỏ ngứa do bệnh giang mai, thực hiện điều trị bằng phương pháp miễn dịch cân bằng sẽ mang đến kết quả cao.

Cách chữa bệnh giang mai theo phương pháp miễn dịch cân bằng sẽ đảm bảo tiêu diệt xoắn khuẩn giang mai hiệu quả, đồng thời dùng thuốc để tăng cường thâm thấu sâu để tiêu diệt triệt để xoắn khuẩn ở các vị trí khó kiểm soát nhất.

Bên cạnh đó, người bệnh sẽ được phục hồi hệ miễn dịch, giúp tái tạo đề kháng của cơ thể để hạn chế bệnh giang mai tái phát trở lại.

Áp dụng kỹ thuật điện dung sóng ngắn chữa bệnh mụn rộp sinh dục

Nam giới bị chứng dương vật nổi mẩn đỏ ngứa được chẩn đoán bị mụn rộp sinh dục sẽ được áp dụng kỹ thuật điện dung sóng ngắn để có hiệu quả chữa bệnh cao nhất hiện nay.

Kỹ thuật điện dung sóng ngắn sẽ giúp kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể người bệnh, giúp cho việc xác định và diệt trừ virus HSV gây bệnh trong người bệnh dễ dàng.

Bác sĩ sẽ dùng thêm thuốc hỗ trợ để tăng cường thâm thấu sâu vào cơ thể người bệnh để tăng tác dụng điều trị, hạn chế mụn rộp sinh dục tái phát trở lại.

Dưới đây là chia sẻ của người bệnh đã từng đến [phòng khám nam khoa Thái Hà](#) điều trị bệnh khiến dương vật nổi mụn đỏ:

- Anh T. Thái (sinh sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Một lần tôi có trót quan hệ với người lạ khi muốn có tình một đêm, không may trong 2 tuần sau thấy dương vật nổi mẩn đỏ không ngứa, sờ vào các nốt mụn thấy hơi cứng và chảy dịch có mùi hôi. Tôi có đến khám tại phòng khám Thái Hà thì được kết luận mắc sùi mào gà, bác sĩ Lâm khám cho tôi khuyên nên điều trị bằng phương pháp ALA PDT để khỏi bệnh triệt để nhanh chóng. Sau 1 liệu trình chữa bệnh tôi đã khỏi hẳn, cảm ơn bác sĩ Lâm!”

- Anh H. Minh (sống tại Hòa Bình) chia sẻ: “Không hiểu sao một thời gian tôi thấy phần dương vật nổi mẩn đỏ ngứa ngáy kéo dài, đi kèm đó là tiểu khó, tiểu buốt và khó quan hệ tình dục. Sau đó, tôi thử đến phòng khám Thái Hà theo lời bạn giới thiệu thì được bác sĩ Hiếu khám, xét nghiệm thì kết luận tôi bị viêm bao quy đầu. Bác sĩ nói rằng tôi nên chữa khỏi viêm trước rồi cắt bao quy đầu càng sớm để tránh khiến bệnh tái phát. Nghe lời bác sĩ, khi đã điều trị tất cả hạng mục theo liệu trình trên, tôi cảm thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều!”

Bác sĩ Vũ Hồng Lĩnh đã tư vấn chi tiết những bệnh lý là nguyên nhân khiến **dương vật nổi mụn đỏ mẩn đỏ**. Hãy chú ý và ghi nhớ các biểu hiện xuất hiện cùng đặc biệt là **dương vật nổi mẩn đỏ ngứa** hoặc **dương vật nổi mẩn đỏ không ngứa** để trao đổi với bác sĩ. Dựa vào các đặc biệt ngoài da dương vật và khi tới khám, làm các xét nghiệm cần thiết sẽ chẩn đoán chính xác bệnh đang bị. Từ đó mới thực hiện phương pháp điều trị an toàn và mang lại hiệu quả nhanh nhất.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám dương vật nổi mụn đỏ và 10 hạng mục khám sức khỏe tổng quát chỉ còn **320.000 Đ** (~~980.000 Đ~~) và **được giảm thêm 30% chi phí chữa bệnh** khi liên hệ số [0365115116](tel:0365115116) hoặc [chat tư vấn nam khoa online miễn phí](#) và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ Vũ Hồng Lĩnh phòng khám nam khoa Thái Hà tại đây.

Các thông tin khác:

[Địa chỉ chữa sùi mào gà](#)

[Bệnh sùi mào gà](#)

[Chi phí chữa sùi mào gà](#)

[Khám bệnh giang mai ở Hà Nội](#)

[Chữa bệnh lậu ở Hà Nội](#)

[Bệnh lậu](#)

[Bệnh sùi mào gà ở nữ](#)

[Bệnh sùi mào gà ở nam](#)

[Chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#)

[Đốt sùi mào gà](#)

[Xét nghiệm hpv sùi mào gà ở đâu](#)

[Sùi mào gà ở miệng](#)

[Hình ảnh sùi mào gà](#)

[Phương pháp ala pdt](#)

[Human Papilloma Virus HPV](#)

[Các Loại Mụn Cóc](#)

[Thuốc sùi mào gà](#)

[Bệnh sùi mào gà có thể chữa khỏi không](#)

[Sùi mào gà ở mắt giai đoạn đầu](#)

[Cách xét nghiệm giang mai](#)

[Chi phí chữa bệnh giang mai](#)

[Xét nghiệm giang mai VDRL](#)

[Hình ảnh sảng giang mai](#)

[Xét nghiệm giang mai rpr và tpha](#)

[Bệnh giang mai có ngứa không](#)

[Chi phí chữa bệnh lậu](#)

[Phương pháp DHA](#)

[Dấu hiệu bị bệnh lậu ở miệng](#)

[Bệnh lậu mãn tính](#)

[Chữa bệnh lậu trong bao lâu](#)

[Xét nghiệm lậu bằng cách nào](#)

[Mụn rộp sinh dục](#)

[Bị nhiễm virus HSV](#)

[Bệnh xã hội ở nữ giới](#)

[Bệnh xã hội ở nam](#)

[Gai sinh dục](#)

[Dương vật nổi hạch](#)

[Dương vật nổi mụn thịt](#)

[Nổi hạch ở mép vùng kín](#)

[Nổi mụn ở vùng kín](#)

[Vùng kín bị đau khi quan hệ](#)

[Đau rát chảy dịch mùi hôi](#)

[Đau rát vùng kín](#)

[Dương vật có mùi hôi](#)

[Dương vật bị nổi mụn nước](#)

[Dương vật nổi mụn đỏ](#)

[Dương vật ra dịch trắng](#)

[Phòng khám Thái Hà có tốt không](#)

[Địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)

[Chữa bệnh lậu ở đâu](#)

[Biểu hiện bệnh lậu](#)

[Cắt bao quy đầu khoảng bao nhiêu tiền](#)

[Cắt bao quy đầu uy tín tại Hà Nội](#)

[Khám và điều trị bệnh trĩ ở đâu](#)

[Phẫu thuật bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền](#)

[Chữa sùi mào gà ở đâu](#)

[Chi phí xét nghiệm sùi mào gà](#)

[Phá thai an toàn ở Hà Nội](#)

[Chi phí phá thai bằng thuốc](#)

[Khám trĩ ở đâu tốt](#)

[Cơ sở phá thai an toàn ở Hà Nội](#)

[Kham phu khoa o dau](#)

[Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt](#)

[Địa chỉ chữa giang mai](#)

[Địa chỉ khám rối loạn cương dương](#)

[Chi phí chữa xuất tinh sớm](#)

[Chữa bệnh yếu sinh lý ở Hà Nội](#)

[Phòng khám phụ khoa uy tín Hà Nội](#)

[Địa chỉ cắt bao quy đầu](#)

[Phá thai ở đâu](#)

[Phòng khám phụ khoa uy tín Hà Nội](#)

[Benh vien da khoa Thai Ha](#)

[Bệnh lậu khám ở đâu](#)

[Địa chỉ chữa bệnh giang mai](#)

[Chi phí xét nghiệm sùi mào gà](#)

[Phòng khám nam khoa Hà Nội](#)

[Khám bệnh xã hội ở Hà Nội](#)

[Bị viêm âm đạo phải làm sao](#)